

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา ยังเกิดปัญหาข้อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือชดเชย หรือ จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมักเป็นเรื่องยืดเยื้อ เกิดข้อโต้แย้ง และใช้เวลานานกว่าจะหาข้อยุติได้ เนื่องจากขาดข้อมูล หลักฐาน ณ วันที่ได้เริ่มดำเนินโครงการสำหรับใช้ในการ ตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดว่า ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ข้อยุติ หรือได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการใดที่จะต้องมีการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ของทางราชการ หรือพื้นที่ของเอกชนก็ตาม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น สภาพพื้นที่ ผู้ครอบครอง จำนวน พื้นที่ที่ครอบครอง และการทำประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ โครงการต่าง ๆ) ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการจะต้องจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่โครงการตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นสำรวจโครงการ และใช้ข้อมูลภาพถ่าย ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ถูกต้องในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรเดิมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจริง หากมีการ บุกรุกเพิ่มขึ้นในภายหลังให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น อาจขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และอาจใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากเว็บไซต์ (website) ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการดำเนินการด้วย

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ nk48_8_04 (เรียน)